

เรื่อง	ดาวิดกับโยนาธาน 2
ข้อพระคัมภีร์	1 ซามูเอล 18:1-5, 1 ซามูเอล 20
กิจกรรม	<p><u>เกมแห่งการเป็นเพื่อนกัน</u></p> <p>เกมนี้ต้องเล่นกันสี่คน และต้องมีลูกเต๋า 2 อัน และตุ๊กตาเล็ก ๆ 4 ตัว ส่วนเด็ก ๆ ต้องมี กระจุกเสื่อ คนละ 15 เม็ด แล้วเด็ก ๆ ต้องใส่กระจุกเสื่อไว้ในซาม 5 เม็ด ต้องมีเด็กคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลซาม เด็กแต่ละคนต้องโยนลูกเต๋า และคนที่ได้คะแนนมากที่สุด เป็นคนเริ่มเล่นคนแรก สมมุติว่า ถ้าคนแรกโยนลูกเต๋าได้ 9 คะแนนก็สามารถเดินไปที่หมายเลข 9</p> <p>หมายเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถ้าเด็ก ๆ คนไหน โยนลูกเต๋าได้ คะแนน 4 กับ 5 ก็สามารถกระโดดขึ้นไปถึงหมายเลข 53 (ต้องเป็นครั้งแรกของการเริ่มเล่นเกม) - แต่ถ้าเด็ก ๆ คนไหน โยนลูกเต๋าได้ คะแนนที่ 3 กับ 6 ก็สามารถกระโดดขึ้นไปหมายเลข 26 - ถ้าเด็ก ๆ คนไหน โยนลูกเต๋าได้ในช่องที่มีรองเท้า เด็ก คนนั้นสามารถเดินไปได้อีกตามคะแนนที่โยนได้ - ถ้าเด็ก ๆ คนไหน โยนลูกเต๋าคู่เดียวกันกับเพื่อน เด็กคนนั้นต้องกลับไปทีเดียว <p>กฎของหมายเลขต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หมายเลข 6 : สะพาน การข้ามสะพานน่ากลัวมากต้องรอให้เพื่อนเดินผ่านไปก่อนหรือจ่ายกระจุก 4 อัน - หมายเลข 19 : บ้าน ในบ้านหลังนี้ มีเพื่อนสนิทอยู่เด็กที่เดินมาถึงหมายเลขนี้ต้องหยุดเล่นไปก่อนหนึ่งรอบ แล้วต้องจ่ายกระจุก 4 เม็ด เพราะว่าเขาอาชนมมาฝากให้เพื่อนสนิท - หมายเลข 31 : บ่อน้ำ หมายเลขหมายถึง การทะเลาะกันกับเพื่อน

ในการเล่นนั้นจะต้องรอให้เพื่อนอีกคนหนึ่งมาช่วยให้ออกไปจากบ่อน้ำ
แต่ถ้าถ้ามีการเล่นนานกว่า 2 รอบ คนที่อยู่ในบ่อสามารถจ่ายกระดุมได้ 5
เม็ด แล้วเล่นต่อไป

- หมายเลข 41 : ทางคคเคี้ยว หมายเลขนี้หมายถึง หนูไม่ได้ฟัง
คำแนะนำที่ดีของเพื่อนสนิท และหลงทาง ต้องจ่ายกระดุม 2 เม็ด และต้อง
เดินกลับไปหมายเลข 30

- หมายเลข 52 : ห้องขัง หมายเลขนี้หมายถึง หนูได้รังแก
น้องชาย ต้องมีการลงโทษด้วยการขังอยู่ในห้องตัวเอง ซึ่งหมายถึงว่าต้อง
หยุดเล่น 2 รอบ และต้องขอโทษน้องชาย จากนั้นเล่นต่อไปได้

- หมายเลข 58 : หยุด หมายเลขนี้หมายถึงหยุด (เนื่องจาก
เด็กคนนี้นิสัยไม่ดี ไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นที่มีปัญหา จึงต้องถูก
ลงโทษ) ถ้าเด็ก คนไหนเล่นได้ช่องหยุดช่องนี้ จะต้องกลับไปดูว่าเด็กคน
ไหนเล่นได้คะแนนซ้ำที่สุด จากนั้นจะต้องกลับไปช่องที่อีกคนหนึ่งเล่น
ซ้ำที่สุด แล้วต้องกลับไปอีก 3 ก้าว (อย่างเช่น ถ้าคนที่เล่นซ้ำที่สุดอยู่
หมายเลข 7 หนูจะต้องกลับไปหมายเลข 4)

สำหรับหมายเลข 63 นั้น ถ้าเด็กคนไหน เล่นได้คะแนนมากกว่า 63
เด็กคนนั้นจะต้องนับถอยหลังกลับไปตามจำนวนคะแนนที่เล่นได้ หรือที่
โยนลูกเต๋านั้น ในกรณีที่เจอรองเท้าก็ต้องถอยหลังกลับไปอีกตามจำนวน
คะแนนที่โยนได้





